



So sánh sơn toa và dulux từ a-z : sơn nào hoàn thiện hơn ?

Sơn toa và sơn dulux là hai nhãn hàng tên tuổi trên khu vực kinh doanh sơn nước việt nam. Mỗi hãng đều có những đặc tính riêng về lịch sử thành lập, kỹ thuật sơn và hướng gia tăng sự khác nhau. Tuy vậy, sẽ cực kỳ không dễ dàng với các người tiêu dùng lần đầu tiên đến gần và quyết định sơn cho nhà mình nếu thiếu hẳn kiến thức căn bản về nhóm thương hiệu sơn này. Hãy cùng Tavaco ví von sơn toa và dulux để giúp bạn đạt được sự quyết định thỏa đáng nhất cho công trình kiến trúc của bản thân nhé !

Xem thêm : Mua [sơn toa tavaco](#) chính hãng chất lượng cao

So sánh về gốc gác sơn toa và dulux

Gốc tích của sơn toa

Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ thành lập và tiến triển, toa hiện nay là hãng sơn kỹ thuật số 1 tại xứ sở chùa vàng. Toa vận hành trong đa ngành nghề giải pháp như : sơn và chất liệu phủ , chất hóa học, hóa dầu, kỹ thuật sơn phủ xe hơi tân tiến, ...

Sơn toa lần đầu nảy sinh tại đất nước chúng ta phê duyệt cách thức nhập khẩu hàng hóa, và toa nước việt nam chính thức được hình thành vào năm 1995.

Gốc tích của sơn dulux

Dulux là hãng sơn bài trí thuộc công ty akzonobel có địa chỉ chính tại amsterdam, hà lan. đến thời điểm này, akzonobel có khoảng 45. 000 nhân sự tại 80 đất nước trên toàn cầu. Sơn dulux được định vị là mẫu hàng thượng hạng trên khu vực kinh doanh nước việt nam và là nhãn hàng uy tín được khách mua hàng tin cậy và bầu chọn.



So sánh thế mạnh của sơn toa và dulux

Điểm cộng của sơn toa

Toa sử dụng công nghệ mới giúp mặt hàng của bản thân có đủ giá trị phòng vệ mà vẫn bảo đảm gần gũi với thiên nhiên (chứng thực xanh singapore). Hơn nữa, toa còn nhắm tới những mặt hàng tham gia tiết kiệm năng lượng cho căn nhà của bạn.

Các loại sơn toa dành cho từng phân khúc thị trường rất phong phú và có những đặc tính khác thường nhau nên mọi người có khả năng chọn lựa loại sơn thỏa đáng nhất với đòi hỏi của bản thân.

Sơn toa có tài năng tự lau sạch các vết hoen ố trên tường dễ dàng hơn đối chiếu với sơn lâu nay. Chưa kể, lớp mạ có độ che phủ tốt , năng lực chống kiềm và chống đóng bụi.

đối chiếu với nhóm thương hiệu nhập khẩu hàng hóa khác , phải nói mức giá bán lẻ sơn toa cực kỳ tốt. Sơn toa vẫn cam kết chất lượng trong thể loại ngang giá, giá cả lại ít đắt đỏ hơn đối chiếu với nhóm nhãn hiệu khác.

Bạn đang xem : [So sánh sơn toa và dulux từ a-z : sơn nào hoàn thiện hơn ?](#)

Mặt mạnh của sơn dulux

Dulux là một doanh nghiệp đồ sộ nhất trong ngành sơn phủ ở thời điểm hiện tại và đồng thời là công ti đi đầu trong kỹ thuật sơn phủ. Sơn dulux có bản quyền các thế mạnh sau :

Đem đến nhiều tính chất ưu việt , độ bám dính cao, chống nứt và bong tróc, năng lực chống bám hoen ố xuất sắc và phía bên ngoài dễ gột rửa. áp dụng công nghệ sinh sơn thoáng khí,

phía bên ngoài sơn có điều kiện chống ẩm nên chủng màu luôn được bảo quản theo thời gian.

Lớp sơn làm nên bên ngoài nhẵn với độ che phủ khá tốt , giúp màng sơn cứng và kết nối sâu sắc. Size mặt hàng phong phú làm cho bạn tiết kiệm tiền bạc lúc dùng.

Sơn hạn chế mọi vi khuẩn bất lợi trong bầu không khí và giúp bầu không khí luôn mát mẻ. Do thành phần không chứa các chất nguy hiểm nên sơn dulux không gây hại đến sức lực của người dùng và người làm công ăn lương.

được làm ra với kỹ thuật tiên tiến nhất hà lan, áp dụng công nghệ pha màu tân tiến nên hệ màu vô cùng đa dạng và phong phú cung cấp cho mọi người nhiều sự chọn lựa.



So sánh điểm yếu của sơn toa và dulux

Khuyết điểm của sơn toa

Theo nhận định của đông khách, sơn toa có thành phần khá loãng nên bám dính tệ và khó thực hiện hơn đối chiếu với nhóm nhãn hiệu sơn khác.

Hãng đã tạo ra nhiều kiểu dáng sản phẩm có danh tính và vai trò tương tự. điều đó cũng có chiều hướng khiến khách mua lầm lẫn và lúng túng lúc chọn lựa những mặt hàng sơn toa sự khác nhau cho cùng một mục tiêu dùng.

Khuyết điểm của sơn dulux

Dulux được định vị là nhãn hàng sơn sang chảnh có giá cả cực kỳ cao, tốt hơn hẳn đối chiếu với nhiều nhãn hàng sơn nội địa và thế giới khác. Trong khi đó đại lý bán lẻ có chủ trương chỉnh lý bảng ước tính kinh phí sơn dulux để giúp mọi người được chiết khấu tối ưu nhất thì chi phí vẫn ở mức cao đối chiếu với khu vực kinh doanh.

Dulux là hãng bị giả mạo phổ biến nhất. Dù cho các đơn vị sản xuất và lực lượng chức năng đã có những hướng giải quyết để chống hàng nhái tuy nhiên đây vẫn là một trở ngại lớn đối

với khách lúc lựa chọn mua sơn dulux.

Thành phần sơn có mang đậm acrylic khiến màng sơn dulux bị đàn hồi ra và độ bám dính tốt , tuy vậy đây còn là một khiếm khuyết của sơn dulux. Do màng sơn có độ co giãn cao nên dễ dàng bị bong tróc dưới ảnh hưởng ngoại lực. Nếu không biết rõ về đặc trưng này, khách mua rất dễ dàng bị lẫn lộn và phát quyết sơn chất lượng kém.

Toa và dulux là hai hãng nhập khẩu hàng hóa có giá khá đua tranh đối chiếu với nhóm nhãn hiệu khác. Sự điển hình của từng mặt hàng tạo ra sự phong phú cho khu vực kinh doanh sơn nước việt nam, cùng lúc giúp khách có nhiều hướng đi để phục vụ tốt nhu cầu của bản thân. Bằng những tin tức ví von sơn toa và dulux trên , tôi nghĩ rằng bạn đã nắm được cần lựa loại sơn nào cho công trình kiến trúc mình rồi chứ !

Xem thêm :

- [Đại lý bán lẻ sơn Toa xin, uy tín nhất Tphcm](#)
- [Tìm hiểu bột trét tường Toa tối ưu nhất và những chú ý lúc sử dụng](#)
- [Sử dụng sơn TOA có ảnh hưởng sức khỏe không](#)